

# หาช่องลดภาษีนำเข้ารถยนต์ หวั่นผู้ผลิตในประเทศค้าน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังศึกษาการปรับลดโครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้ารถยนต์ใหม่ โดยดูว่าจะปรับลดลงจากปัจจุบันที่เก็บ 80% ได้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาไทยเคยเก็บภาษีดำเนินการโดยเก็บเพียง 2 อัตราที่ 42% และ 65% แต่พอเกิดช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งไทย ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้กำหนดให้ไทยต้องขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์มาในอัตราเดียวกันทั้งหมดที่ 80% ดังนั้นในช่วงนี้ จึงให้มีการไปศึกษาดูว่าจะปรับลดลงได้หรือไม่ และหากปรับแล้วจะมีผลกระทบต่อด้านใดบ้าง

“การศึกษาทบทวนโครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้า จะพิจารณาข้อดีข้อเสียหลายด้าน ทั้งในส่วนผู้นำเข้ารถยนต์อิสระได้เสนอให้ปรับลดอัตราเพื่อให้แข่งขันได้เพราะภาษีไทยค่อนข้างสูง ส่วนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศก็คัดค้านการลดภาษี เพราะเกรงว่าหากลดภาษีแล้วจะทำให้อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ภายในเดือนร้อน รวมถึงต้องดูในแง่ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับด้วย ซึ่งคลังจะนำความเห็นทุกฝ่ายมาศึกษาอย่างรอบด้าน และดูว่าท้ายที่สุดจะเกิดประโยชน์อย่างไร และช่วยแก้ปัญหาสำแดงภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ รวมถึงราคาขายปลีกเป็นอย่างไรบ้าง แต่ขณะ

นี้ยังไม่ได้ข้อสรุป”

ส่วนกรณีรถยนต์หรูที่มีการค้างนำเข้าอยู่ด้านศุลกากร 900 คัน ขณะนี้ได้มีการทยอยปล่อยรถยนต์หรือออกไปบ้างแล้ว โดยในส่วนรถยนต์ 4 ยี่ห้อ ที่มีปัญหาการตรวจสอบการสำแดงราคาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แลมโบกินี พอร์ช เฟอร์รารี มาเซราติ ให้กรมศุลฯ ขอให้แจ้งใบขนส่งออกจากต่างประเทศ ใบกำกับส่งออก เพื่อนำมาพิจารณาปรับราคาตลาด หากไม่พบผิดปกติก็สามารถนำรถออกได้โดย ส่วนรถยนต์ยี่ห้ออื่น ก็จะตรวจสอบราคาเว็บไซต์ รวมถึงพิจารณาเอกสารจากต่างประเทศประกอบ ซึ่งขณะนี้ได้มีการทยอยนำออกไปบ้าง

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า รถหรูที่ค้างอยู่ศุลกากรมี 958 คัน เป็นรถที่อยู่ใน 4 ยี่ห้อที่ดีเอสไอตรวจสอบ 300 กว่าคัน สำหรับรถที่อยู่ใน 4 ยี่ห้อ ที่มีราคาวิเคราะห์เบื้องต้นจากทางดีเอสไอเคยส่งมาว่าต่ำกว่าราคาเว็บไซต์ 5-57% ทางกรมศุลกากรก็จะใช้ราคาของดีเอสไอเป็นฐานของราคาสำแดงนำเข้า เพื่อให้การเก็บภาษีได้สอดคล้องกับความเป็นจริง

“การปล่อยรถที่ค้างอยู่ 958 คัน จะดูเป็นรายคัน บางส่วนได้มีการนำออกไปแล้ว โดยเฉพาะรถญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็น 4 ยี่ห้อที่มีปัญหา สำหรับมาตรการใหม่ที่ออกมาจะสามารถปล่อยรถได้อีก 500 คัน”